

สรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ของกรม ประชุม และความร่วมมือกับภาคส่วนภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ทางจ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักสูตร	หมายเหตุ
															เม.พ.ค. ๖๖	เม.พ.ค. ๖๖	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาวศิริรัตน์	วิภา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ภ.ค.	ประชุม	โครงการประชุมระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับมนุษย์ที่กระทำโดยผิดอาชญากรรมอาชญากรรมข้ามชาติ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับมนุษย์ที่กระทำโดยผิดอาชญากรรมอาชญากรรมข้ามชาติ	ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงานอัยการสูงสุด	-	✓	-	-	-	-	-
๒	นายถนุชฎี	กำปินทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ส.ช.	อบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรรวมภูมิภาคของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๐		ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด	กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓	กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓		สถาบันพระปกเกล้า	๒,๐๐๐ บาท	✓	✓	✓	-	-	-
๓	ท.ศ.พ.จักร	จุลละพิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ภ.ค.	อบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรรวมภูมิภาคของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๐		ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด	กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓	กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓		สถาบันพระปกเกล้า	๒,๐๐๐ บาท	✓	✓	✓	-	-	-
๔	นายสรรเพชญ์	แสนศรีสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	ก.ม.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติด	๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือเป็นรูปธรรม ๒. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติดแก่ประชาชน	ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (วันพุธ - วันศุกร์)	วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓	๒๕ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๕	นายสมภพพงษ์	คำคุณหา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ช.ก.	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติด	๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือเป็นรูปธรรม ๒. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติดแก่ประชาชน	ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (วันพุธ - วันศุกร์)	วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓	๒๕ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๖	นางสาวพัชริยา	เหนียวฤทธิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	ศ.ค.๓	ฝึกอบรม	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติด	๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือเป็นรูปธรรม ๒. เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ติดยาเสพติดแก่ประชาชน	ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (วันพุธ - วันศุกร์)	วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓	๒๕ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	-	✓	-	-	-	-	-
๗	นายศิรัช	ชาวบางมด	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศ.ท.	อบรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๔	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูล บทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการข้อมูล วิธีการบริหารจัดการข้อมูล เรียนรู้องค์ประกอบแบบองค์รวม การทำงานของข้อมูลเบื้องต้น และการวัดคุณภาพข้อมูลของการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติเป็นนักวิชาการข้อมูลด้วยกรณีศึกษาจริง โดยทราบแหล่งในไอเอ็มเอชประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองข้อมูลแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในทางสารสนเทศด้านข้อมูล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๔	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๔ วัน	อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี	-	✓	-	-	-	✓	-

สรุปผลการประชุมสภาสถาบันกษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ทางเข้า (หน่วยงานอื่น)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๐๑๓	ม.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘	นางสาวณณิณี	อนนท์พัฒนกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	อบรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๕	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูล บทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการข้อมูล วิธีการบริหารจัดการข้อมูล เรียนรู้องค์ประกอบรูปแบบของข้อมูล การจำแนกข้อมูลเบื้องต้น และการวัดคุณภาพข้อมูลของการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติเป็นนักวิชาการข้อมูลด้วยกรณีศึกษาจริง โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศด้านข้อมูล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๕ วัน	ณ อาคารหอพักพาร์ค ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี		✓				✓	
๙	นายสมศ	สุนทรใจปกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	อบรม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๕	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการวิทยาการข้อมูล บทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการข้อมูล วิธีการบริหารจัดการข้อมูล เรียนรู้องค์ประกอบรูปแบบของข้อมูล การจำแนกข้อมูลเบื้องต้น และการวัดคุณภาพข้อมูลของการปฏิบัติงาน ฝึกปฏิบัติเป็นนักวิชาการข้อมูลด้วยกรณีศึกษาจริง โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือทางด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศด้านข้อมูล	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักวิชาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)" รุ่นที่ ๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๕ วัน	ณ อาคารหอพักพาร์ค ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี		✓				✓	
๑๐	นางสาวนโมพร	ช่างจักร์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล	สกท.	สัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงเร่งส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	ณ หอประชุมสุมนีนีประคิษฐ และ อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๑) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.		✓					
๑๑	นางณิณ	รัตนจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศท.	สัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงเร่งส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	ณ หอประชุมสุมนีนีประคิษฐ และ อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๑) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.		✓					
๑๒	นางสาวนาถิวิณี	เปี่ยมศรีพาณิชย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	สัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงเร่งส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์	ณ หอประชุมสุมนีนีประคิษฐ และ อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๑) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.		✓					
๑๓	นายภูริทัต	วรจิตติ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศ.ต.๓	ฝึกอบรม	หลักสูตร Train the Trainer ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับผู้ปฏิบัติงานจริง	เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนบุคคล สนับสนุนกรมแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดำเนินงานในภาคประชาสังคมไทย ให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานและอาณาเขตทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันภัยคุกคามในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน	ณ โรงแรม สิวาดี สีวา เลื่อนเหล็ก รัชชอง ตำบลเมือง จังหวัดระยอง	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑ วัน	กรมยุทธการทหารเรือ	๑๑๐๐	✓			✓		

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันที่สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ภาพถ่าย (พบกรรมการ)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ม.พ.ค. ๑๐๓	ม.พ.ค. ๑๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๑	นางสาวดาร	ทองประทีป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ศปท.	สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๑	เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้านสอบสวน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานอยู่ในขอบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มีความเที่ยงธรรม และเป็นมืออาชีพในการสอบสวน ตลอดจนขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทำงาน	ณ ห้องบนทणी ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ และห้องประชุมสตาปีนา ชั้น ๓ อาคาร สัญญา อรรถศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนบนทणी อำเภอเมือง จังหวัดบนทणी	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๕ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	-
๒๒	นางสาวเนาวลักษณ์	วัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๑	เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้านสอบสวน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานอยู่ในขอบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มีความเที่ยงธรรม และเป็นมืออาชีพในการสอบสวน ตลอดจนขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทำงาน	ณ ห้องบนทणी ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ และห้องประชุมสตาปีนา ชั้น ๓ อาคาร สัญญา อรรถศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนบนทणी อำเภอเมือง จังหวัดบนทणी	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๕ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	-
๒๓	นายบรรทัด	จุลวิเศษ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	นย.	สัมมนา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๑	เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานด้านสอบสวน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานอยู่ในขอบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มีความเที่ยงธรรม และเป็นมืออาชีพในการสอบสวน ตลอดจนขั้นตอนอื่น ๆ ในกระบวนการทำงาน	ณ ห้องบนทणी ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ และห้องประชุมสตาปีนา ชั้น ๓ อาคาร สัญญา อรรถศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนบนทणी อำเภอเมือง จังหวัดบนทणी	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๕ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	-
๒๔	นายศรอนา	พลเมืองเจริญตา	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ประจวบ	ประชุม	โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องประชุม ๑๑ - ๑๓ อาคารทาสเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดบนทणी	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	-
๒๕	ร้อยเอกวิภากร	ทัพเป็นไทย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กม.	สัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่รับผิดชอบของศาลแพ่ง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบศาลแพ่ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ความเข้าใจถึงปัญหา ในการปฏิบัติในการดำเนินงานระหว่างกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ณ ห้องแกรนด์รีซิดา ชั้น ๕ อาคาร อารีย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	-
๒๖	นางสาวกมลพัฒน์	บุญเดชาภิรมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ยก.	สัมมนา	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่รับผิดชอบของศาลแพ่ง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบศาลแพ่ง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ความเข้าใจถึงปัญหา ในการปฏิบัติในการดำเนินงานระหว่างกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ณ ห้องแกรนด์รีซิดา ชั้น ๕ อาคาร อารีย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	-

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๒๖ ราย แยกเป็นฝึกอบรม ๓๐ ราย ประชุม ๒ ราย สัมมนา ๑๔ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๑๑ หลักสูตร/โครงการ